

ประมวลสรุปมติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับ พอช.และขบวนการองค์กรชุมชน

ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2560

เรื่อง	สาระสำคัญ
<p>1.เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร(ฉบับที่..) พ.ศ. .... (การขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายใหม่)</p>	<p>กรม.มีมติอนุมัติขยายเวลามาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายใหม่ ตามที่ก.การคลัง (กค.) เสนอและให้ส่งสนง.คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา</p> <p><b>สาระสำคัญ</b> กำหนดให้มีการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 5 รอบระยะเวลาบัญชี มีเงื่อนไข ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.ต้องจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2561 มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้ในรอบบัญชีไม่เกิน 30 ล้านบาท</li> <li>2.ต้องประกอบธุรกิจในอนาคตหลักที่มีศักยภาพขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Engine of Growth) ใช้เทคโนโลยีในกระบวนการผลิตอย่างเป็นระบบ ขึ้นทะเบียนและผ่านการรับรองจากสนง.ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม</li> <li>3.ต้องเป็นรายรับเฉพาะหรือเกี่ยวเนื่องกับสินค้าจากกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80</li> <li>4.ต้องไม่ใช่สิทธิยกเว้นภาษีการส่งเสริมการลงทุน</li> </ol>
<p>2.เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและจัดอบรมสัมมนาในจังหวัดท่องเที่ยวรอง)</p>	<p>กรม.มีมติอนุมัติหลักการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและจัดอบรมสัมมนาในจังหวัดท่องเที่ยวรอง) ตามที่ก.การคลัง(กค.) เสนอและส่งสนง.คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา</p> <p><b>สาระสำคัญ</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.กำหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้ร้อยละหนึ่งร้อยของที่จ่ายค่าห้องสัมมนา ห้องพัก ขนส่งหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดอบรมสัมมนาในจังหวัดต่างๆ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>● ภาคเหนือ ได้แก่ เชียงราย พิชณุโลก ตาก เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ สุโขทัย ลำพูน อุตรดิตถ์ ลำปาง แม่ฮ่องสอน พิจิตร แพร่ น่าน กำแพงเพชร อุทัยธานี พะเยา</li> <li>● ภาคอีสาน ได้แก่ อุตรธานี อุบลราชธานี หนองคาย เลย มุกดาหาร บุรีรัมย์ ชัยภูมิ ศรีสะเกษ สุรินทร์ สกลนคร นครพนม ร้อยเอ็ด มหาสารคาม บึงกาฬ กาฬสินธุ์ ยโสธร หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ</li> <li>● ภาคกลาง ได้แก่ ลพบุรี สุพรรณบุรี นครนายก สระแก้ว ตราด จันทบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม ปราชินบุรี ชัยนาท อ่างทอง สิงห์บุรี</li> <li>● ภาคใต้ ได้แก่ นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง สตูล ชุมพร ระนอง นราธิวาส ยะลา ปัตตานี</li> </ul> </li> </ol> <p>หรือพื้นที่ที่ก.การท่องเที่ยวและกีฬากำหนด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561</p>

เรื่อง	สาระสำคัญ
	<p>2.เงินได้ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ดังนี้</p> <p>2.1.เงินที่จ่ายเป็นค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวในจังหวัดท่องเที่ยวรอง</p> <p>2.2.เงินที่จ่ายเป็นค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวในจังหวัดท่องเที่ยวรองร่วมกับจังหวัดที่ไม่ใช่จังหวัดท่องเที่ยวรอง ตามเส้นทางท่องเที่ยวของก.การท่องเที่ยวและกีฬา</p> <p>2.3.เงินที่จ่ายเป็นค่าที่พักในจังหวัดท่องเที่ยวรองทั้งโรงแรมหรือโฮมสเตย์ตามที่กรมการท่องเที่ยวกำหนด โดยรวมกันทั้งหมดไม่เกิน 15,000 บาท เฉพาะที่จ่ายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561</p>
<p>3.เรื่อง ของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน ประจำปี 2561</p>	<p>กรม.มีมติรับทราบโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชนประจำปี 2561 รวม 85 โครงการ/กิจกรรม โดยจำแนกตามสาระสำคัญได้เป็น 4 กลุ่ม ดังนี้</p> <p>1.กิจกรรมสำหรับเทศกาลปีใหม่ เช่น กิจกรรมส่งเสริมด้านศาสนา การจัดแสดงเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ การอวยพรปีใหม่ผ่านระบบ Online (ส.ค.ส. Online) ชูความเป็นไทยสู่ใจประชาชน เป็นต้น</p> <p>2.กิจกรรมลดค่าครองชีพและลดรายจ่าย เช่น การจัดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด การช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกร การลดรายจ่ายและค่าครองชีพ เป็นต้น</p> <p>3.กิจกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ เช่น การท่องเที่ยววัฒนธรรมและการเรียนรู้ โครงการเน็ตประชารัฐ การยกเว้นค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานแห่งชาติ เป็นต้น</p> <p>4.กิจกรรมเพื่อพัฒนาคน สังคม สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ตะลุยพิพิธภัณฑสถานวิทยาศาสตร์ ตลาดประชารัฐ บรรเทาอุทกภัยด้วยฝักรุ่นน้ำ เป็นต้น</p>
<p>4.เรื่อง ของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน ประจำปี 2561ของกระทรวงต่างๆ</p>	<p>กรม.มีมติรับทราบโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชนประจำปี 2561 ดังนี้</p> <p>1.ก.พ.ม. มี 9 โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 1.ของขวัญเด็กแรกเกิด 2.แอปพลิเคชันครอบครัว 3 Family Data เปิดประตูเยี่ยมบ้าน/สร้างสะพานสู่สวัสดิการสังคม 4.ผู้สูงอายุอายุยืน.....เยาว์ 5.เปิดศูนย์บริการคนพิการ 4 มุมเมือง 6. 1300 โทรสุขทั่วไทย ยิ้มไกลทั่วโลก 7.ลดแลก แจก แถมโดยการเคหะแห่งชาติ 8.มอบบ้านพอเพียงชนบท 2,561 หลังโดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) 9.ลดอัตราดอกเบี้ย</p> <p>2.ก.พลังงาน จัดทำกิจกรรมภายใต้ชื่อ “ปีใหม่ ข้าวใหม่...อิมท้อง อิมใจ ช่วยชาวนา”</p> <p>3.ก.ศึกษาธิการ มี 3 โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 1.อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Hi – Speed Internet) สำหรับสถานศึกษา 2.อาชีวะอาสา 3.โรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้</p>

เรื่อง	สาระสำคัญ
	<p>4.ก.สาธารณสุข มี 3 โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 1.บริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One day surgery : ODS) 2.โมบายแอปพลิเคชัน (Mobile Application) “RDU รู้เรื่องยา” 3.โมบายแอปพลิเคชันสมุนไพรรักษา (Samunprai First) “ครบเครื่องเรื่องสมุนไพรรักษาในแอปเดียว”</p> <p>5.ก.เกษตรและสหกรณ์ มี 3 โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 1.มอบของขวัญเกษตรกรไทย มีกิน มีใช้ มีรายได้พอเพียง 2.เพิ่มพลังปีใหม่ ซื้อสินค้าเกษตรไทยคุณภาพดีในราคา 3.ปีใหม่เที่ยวทั่วไทยสุขใจไปกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์</p> <p>6.ก.แรงงาน มี 9 โครงการ/กิจกรรม ดังนี้</p> <p>6.1.ให้บริการตรวจสภาพและซ่อมบำรุงรถยนต์ รถจักรยานยนต์บนถนนสายหลักและสายรองทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2560 - 4 มกราคม 2561</p> <p>6.2.บริการซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือนราคาถูก คุณภาพไวใจได้ เต็มใจให้บริการ ด้วยมาตรฐานกระทรวงแรงงาน</p> <p>6.3.จัดคู่คนให้ตรงงาน จัดหางานให้ตรงใจ เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีงานทำ</p> <p>6.4.ให้ผู้ประกันตนกู้ยืมเงินซื้อบ้านในโครงการบ้านประชารัฐ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 คงที่ 3 ปี</p> <p>6.5.เพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตร อายุไม่เกิน 6 ปี จากเดิม 400 บาท เป็น 600 บาทต่อคนต่อเดือนได้รับคราวละไม่เกิน 3 คน</p> <p>6.6.ผู้ประกันตนแบบสมัครใจ ได้เพิ่มเงินทดแทนการขาดรายได้เมื่ออนพักรักษาตัวจากวันละ 200 บาท เป็น 300 บาท กรณีเสียชีวิต รับเพิ่มเงินสงเคราะห์อีก 3,000 บาท</p> <p>6.7.เพิ่มช่องทางเรียกรับสิทธิแรงงาน โดยยื่นคำร้องออนไลน์ ทางเว็บไซต์ <a href="http://www.labour.go.th">www.labour.go.th</a></p> <p>6.8.Application สร้างองค์ความรู้และความเข้าใจถึงสาเหตุและการป้องกันอาการออฟฟิศซินโดรม</p> <p>6.9.อาสาแรงงาน เพื่อเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง เป็นสื่อกลางให้ความรู้แก่พี่น้องประชาชน</p> <p>7.สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 3 โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 1.ส่งเสริมวินัยทางการเงินให้แก่ประชาชน 2.สนับสนุนให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง 3.การสนับสนุนของรัฐบาลต่อออส.</p>

หมายเหตุ เอกสารชุดนี้เป็นเอกสารข่าวสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีที่สรุปจากเว็บไซต์ <http://www.thaigov.go.th> สำหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการการตรวจสอบที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โทร.0 2280-9000